
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง   
สมัยสามัญท่ี 3 /2565 ครั้งที่ 1  ลงวันที่  5  สิงหาคม   2565 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 

ผู้มาประชุม 

1.  นายสมปอง  โชติชัย   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
2. นายอุทัย  จานชิน    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
3. นายกิตติชัย  วิชาเรือง   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
4. นายสัมพันธ์  ศิรินทร์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  2 
5. นายทองม้วน สีหาไว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  3 
6. นายปัญญา  ชินภักด ี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  5 
7. นายพิทักษ์  ศรีละคุณ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  6 
8. นางปราณีย์  ไชยค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  7 
9. นายประพัฒน์  โชติจ้ า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  8 
10. นายทองม้วน  สีเนตรหอย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  9 
11. นายสุภาพ  สีนอ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  10 
12. นายวันชัย  สารยศ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  11 

ผู้ไม่มาประชุม 

-ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง  
2. นายชูชาติ  สีโพธิ ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
3. นางทองใบ  สีนอ   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
4. นายเสถียร  สีน้อยขาว  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
5. นายบ าเพ็ญ ปัญญา   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
6. นางวรัชญา  โสภากาล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติการ 
7. นายฉัตรภัทร  ศิริบุญนาม  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  

 

 

 



เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.  

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง  นายสมปอง  โชติชัย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  แล้วเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 

นายสมปอง  โชติชัย  -สวัสดีครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองทุกท่าน  วันนี้เป็นการ 
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1/2565 ครั้งที่  1 /2565 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) 2554 จึงขอเปิดการประชุม สภาฯ และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

ที่ประชุม      รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสมปอง  โชติชัย   - มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การ 
 ประธานสภาฯ    บริหารส่วนต าบลนาทองครั้งท่ีแล้ว 
นายกิตติชัย  วิชาเรือง  -  อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คือสมัยสามัญที่ 2/2565 ครั้งที่ ๑  
เลขานุการสภาฯ      เมื่อวันที่ 11  เมษายน   2565 จากนั้นประธานสภาฯได้ถามสมาชิกมีท่าน 
    ใดจะ ทักท้วงหรือไม่  หากไม่มีจะขอมติ 
มติที่ประชุม                 -    เห็นชอบ    11      เสียง 

- ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
- งดออกเสียง  0 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  5.๑  ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          
(ขั้นรับหลักการ) 

นายสมปอง  โชติชัย  -   เรียนทา่นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง รองนายกองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนต าบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ก่อนที่จะด าเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 



2566 ในล าดับต่อไป ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

นายกิตติชัย  วิชาเรือง   ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
เลขานุการสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทองผมขอ

ชี้แจง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ครับ  
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการ พิจารณา 
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะ ผู้บริหาร 
ท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณ ยอดใด 
เป็นงบประมาณประจ าปี แล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท า เป็น
ร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะ 
ผู้บริหาร ท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  
๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ (วรรคสาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง พิจารณา 
เป็นสามวาระ โดยญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ รวดเดียว
ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร ญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง  ข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น  
ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภา ท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้  ลง
มติก่อนที่ สมาชิก สภาท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนั้น พอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์
แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่ ๑ สภาท้องถิ่นอาจจะให้ คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น พิจารณาก่อน รับหลักการก็ได้  
ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง ให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง ข้อบัญญัตินั้น ไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม  สภาจะต้อง 
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  ภายใน
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร ท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้ เสนอค า
แปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอ 4 ต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  จะต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง ข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ  บันทึก 
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้  มี
หรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ 
คณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน



ความเห็น ของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภา ท้องถิ่น ส่งรายงานนั้น แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมง ก่อนวันประชุม พิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้
คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วม ประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงาน หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับ รายงานนั้น  
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ  ข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่  ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วย 
กับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติ
หรือ เสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้ว
ขัดแย้งกัน หรือบกพร่องในสาระส าคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหา
นั้นไป ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ 
โดยไม่ให้ มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้
คณะกรรมการ แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ 
เป็นอันระงับ ไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภา
ท้องถิ่นอาจลงมติให้ พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือ
ข้อบกพร่องตามวรรคสาม เกิดขึ้น ในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะลงมติให้ด าเนินการตาม ความใน วรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้
ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับ ไว้นั้น ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่ สมาชิกสภา ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน
นัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการ ด่วนในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้ เท่านั้น 
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรใน  การ
พิจารณา วาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม ่
ขอเชิญ นายกฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อที่ประชุมสภาฯ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - เรียน ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นายกอบต.นาทอง  ในการจัดท าข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ดิฉันขอแถลงสรุปแต่ละแผนงานที่ส่วนราชการในสังกัด อบต.นาทองแต่ละส่วน
เป็น ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตรวจดู
รายละเอียดตาม (ร่าง) ข้อบัญญัติที่ได้แจกไปแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2566 บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทองจะได้เสนอร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง จึง
ขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน  
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 



1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ  วันที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2565  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 30,747,391.71  บาท 
 1.1.2 เงินสะสม จ านวน 23,802,012  บาท 
 1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 10,615,919.18 บาท 
 1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
  จ านวน 2 โครงการ รวม 120,010.50 บาท 

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 10  
โครงการ รวม 1,009,063.32 บาท 

1.1 เงินกู้คงค้าง  จ านวน 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2.1รายรับจริง จ านวน 36,652,142.69 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร    จ านวน   30,051.38    บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน249,939.40  บาท 
หมวดรายจ่ายจากทรัพย์สิน  จ านวน   67,273.49    บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์จ านวน       0.00     บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน      41,490.00  บาท 
หมวดรายได้จากทุน   จ านวน  0.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน 17,324,533.66  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน18,938,854.76 บาท 
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จ านวน 3,517,175.00บาท 
2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 30,947,759.82 บาท  ประกอบด้วย 
งบกลาง     จ านวน   10,885,,339.00   บาท 
งบบุคลากร    จ านวน 13,330,189.08  บาท 
งบด าเนินงาน    จ านวน    4,113,603.41 บาท 
งบลงทุน     จ านวน   747,790.00    บาท 
งบเงินอุดหนุน    จ านวน  1,855,838.33    บาท 
งบรายจ่ายอื่น    จ านวน     15,000.00    บาท 

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 3,517,176.00.บาท 
2.5 รายจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   จ านวน 0.00  บาท 
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน  0.00  บาท 

นายสมปอง  โชติชัย  - ตามท่ีนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ 
ประธานสภาฯ 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๓ ว่า
ด้วยญัตติ ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ ประชุมสภา



ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ  หลักการแห่ง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิก สภาท้องถิ่นประสงค์ที่จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลง
มติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ดังนั้นมีสมาชิก
สภาฯท่านใด ประสงค์จะอภิปราย หรือซักถามอีกหรือไม่  

นายทองม้วน  สีเนตรหอย การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณปีนี้ กระผมได้ศึกษาแล้วเป็นการเสนอ 
ส. อบต. หมู่ที่ 9   งบประมาณท่ีเหมาะสมครับ 
นายสมปอง  โชติชัย   -วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองได้ 
ประธานสภาฯ ศึกษาและตรวจสอบแล้วตามเอกสารที่แนบประกอบการประชุมแล้ว ไม่มีสมาชิก

ท่านใดอภิปรายกระผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควร
ให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566วาระที่ 1 
(ข้ันรับหลักการ) โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ    11 เสียง 
 -  ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
 -  งดออกเสียง  -   เสียง 
นายสมปอง  โชติชัย  -ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ได้มีมติรับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ 2566 วาระที่ 1 จ านวน 11 เสียง เมื่อที่ประชุมสภาแห่งนี้

มีมติรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว ล าดับต่อไป ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม  สภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ 45 ญัตติร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณ
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา วาระที่สอง ให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภามีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นและส่งร่างข้อบัญญัติฯ นั้นให้ คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาและที่ประชุมจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอ ค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติในวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปราย เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45, 
49 และหมวดที่ 8 ข้อ 103 – 110 ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ เพ่ือเป็นกรรมการแปรญัตติร่าง ข้อบัญญัติฯ จ านวน 3 - 7 
คน การเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 8 จึงขอให้ที่
ประชุมก าหนดว่าจะเลือกกรรมการแปรญัตติกี่คน และเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่
เหมาะสมเพื่อท าหน้าที่ต่อไป 

 
 



นายวันชัย  สารยศ  -ขอเสนอการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน   
ส.อบต. หมู่ที่ 11 
นายสัมพันธ์  ศิรินทร์  -ขอเสนอการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 7 คน 
นายสมปอง  โชติชัย   -  มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อมีการเสนอรายชื่อคณะกรรม 
ประธานสภาฯ การแปรญัตติ จ านวน 2 ท่าน กระผมก็จะขอมติที่ประชุมเพ่ือให้สมาชิกสภา อบต.

นาทองว่าจะได้คณะกรรมการแปรญัติติกี่คน 
- สมาชิกสภาอบต.นาทองท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 

5 คนตามท่ี นายวันชัย สารยศ ส.อบต. หมู่ที่ 11 บ้านวังน้ าใสเสนอยกมือ มีผู้
ยกมือจ านวน 9 คน งดออกเสียง 2 คน 

- สมาชิกสภาอบต.นาทองท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 
7 คนตามท่ี นายสัมพันธ์  ศิรินทร์ ส.อบต. หมู่ที่ 2 บ้านทัพม้าเสนอยกมือ มีผู้
ยกมือจ านวน 1 คน งดออกเสียง 1 คน 

มติที่ประชุม ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ นายวันชัย  สารยศ เสนอ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 5 
คน 

นายสมปอง  โชติชัย  - ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการ 
 ประธานสภาฯ   แปรญัตติเรียงล าดับจนครบ 5 คนครับ 
นายทองม้วน  สีเนตรหอย -  เสนอ นายประพัฒน์  โชติจ้ า  ส.อบต. หมู่ที่ 8 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. หมู่ที่ 9 คนที่ 1 
นายสมปอง  โชติชัย    - ขอผู้รับรอง 
 ประธานสภาฯ  นายทองม้วน  สีหาไว  หมู่ที่ 3  รับรอง (ยกมือ) 
  นายปัญญา  ชินภักดี  ส.อบต. หมู่ที่ 5  รับรอง (ยกมือ) 
นายสมปอง  โชติชัย   -ผู้รับรองถูกต้อง 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอ
สมาชิกท่านอ่ืนอีก สรุปว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบ ให้ นายประพัฒน์  
โชติจ้ า ส.อบต.  หมู่ที่ 8   เป็นกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 คนที่  

ที่ประชุม  -รับทราบ 
นายสมปอง  โชติชัย  - ขอเชิญสมาชิกได้เสนอ ชื่อ – สกุล บุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมแปร 
  ประธานสภาฯ  ญัตติคนที่ 2 ขอเชิญครับ 
นายปัญญา  ชินภักดี - เสนอ นายวันชัย  สารยศ  ส.อบต. หมู่ที่ 11 เป็น 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 คณะกรรมการแปรญัตติ   คนที่ 2 
 
 
 



นายสมปอง  โชติชัย  ขอผู้รับรอง 
  ประธานสภาฯ  นายทองม้วน  สีเนตรหอย  ส.อบต. หมู่ที่ 9  รับรอง (ยกมือ) 
  นายสุภาพ  สีนอ  ส.อบต. หมู่ที่ 10  รับรอง (ยกมือ) 
นายสมปอง  โชติชัย  -มีสมาชิกท่านใด จะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  
ประธานสภาฯ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ สมาชิกท่านอ่ืนอีกสรุปว่าที่ประชุมสภาแห่ง

นี้มีมติเห็นชอบให้ นายวันชัย  สารยศ ส.อบต. หมู่ที่ 11  เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ ฯ คนที่ 2 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
นายสมปอง  โชติชัย  - ขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ 
  ประธานสภาฯ   คนที่ 3 ขอเชิญครับ 
นายประพัฒน์   โชติจ้ า  - เสนอ ทองม้วน  สีเนตรหอย ส.อบต. หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ     
   ส.อบต. หมู่ที่ 8  คนที่ 3 
นายสมปอง  โชติชัย    - ขอผู้รับรอง 
   ประธานสภาฯ  นายสัมพันธ์  สิรินทร์  ส.อบต. หมู่ที่ 2  รับรอง (ยกมือ) 
  นายทองม้วน   สีหาไว   ส.อบต. หมู่ที่ 3  รับรอง (ยกมือ) 
นายสมปอง  โชติชัย  -มีสมาชิกท่านใด จะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  

ประธานสภาฯ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ สมาชิกท่านอ่ืนอีกสรุปว่าที่ประชุมสภาแห่ง
นี้ม ี มติเห็นชอบให้ นายทองม้วน  สีเนตรหอย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ 
คนที่ 3 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
นายสมปอง  โชติชัย  - ขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ 
 ประธานสภาฯ   คนที่ 4 ขอเชิญค่ะ 
นายทองม้วน  สีหาไว  - เสนอ นายพิทักษ์   ศรีละคุณ  ส.อบต. หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ     
 ส.อบต. หมู่ที่ 3   คนที่ 4 
นายสมปอง  โชติชัย    - ขอผู้รับรอง 
 ประธานสภาฯ  นางสาวปราณีย์  ไชยค า  ส.อบต. หมู่ที่ 7  รับรอง (ยกมือ) 
  นายสุภาพ   สีนอ   ส.อบต. หมู่ที่ 10  รับรอง (ยกมือ) 
นายสมปอง  โชติชัย  -มีสมาชิกท่านใด จะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4  
ประธานสภาฯ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ สมาชิกท่านอ่ืนอีกสรุปว่าที่ประชุมสภาแห่ง

นี้ม ี มติเห็นชอบให้ นายพิทักษ์  ศรีละคุณ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ คน
ที่ 4 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 



นายสมปอง  โชติชัย  - ขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ 
  ประธานสภาฯ   คนที่ 5 ขอเชิญครับ 
นายวันชัย  สารยศ  - เสนอ นางปราณีย์  ไชยค า ส.อบต. หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ     
   ส.อบต. หมู่ที่ 11  คนที่ 5 
นายสมปอง  โชติชัย  - ขอผู้รับรอง 
   ประธานสภาฯ  นายพิทักษ์  ศรีละคุณ  ส.อบต. หมู่ที่ 6  รับรอง (ยกมือ) 
  นายสัมพันธ์  ศิรินทร์   ส.อบต. หมู่ที่ 2 รับรอง (ยกมือ) 
นายสมปอง  โชติชัย  -มีสมาชิกท่านใด จะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 5  

ประธานสภาฯ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ สมาชิกท่านอ่ืนอีกสรุปว่าที่ประชุมสภาแห่ง
นี้ม ี มติเห็นชอบให้ นางปราณีย์  ไชยค า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ คนที่ 
5 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
นายสมปอง  โชติชัย  - สรุปว่าสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของเพ่ือนสมาชิกที่เสนอชื่อ    
ประธานสภาฯ                     นายประพัฒน์  โชติจ้ า  ส.อบต. หมู่ที่ 8 วันชัย  สารยศ ส.อบต.  

หมู่ที่ 11 นายทองม้วน  สีเนตรหอย  ส.อบต. หมู่ที่ 9  นายพิทักษ์  ศรีละคุณ  
ส.อบต.หมู่ที่ 6 และ นางปราณีย์  ไชยค า ส.อบต. หมู่ที่  7 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติในการท าหน้าที่ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ครั้งนี้  

ที่ประชุม   - รับทราบ  
นายกิตติชัย  วิชาเรือง  -ครับเมื่อเราได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการ 
เลขานุการสภาฯ แปรญัตติ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. เพ่ือเลือกประธานและ

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ โดยก าหนดเสนอค าแปรญัตติ ในวันที่ 6 – 8 
สิงหาคม  2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภา  
อบต.นาทอง 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
นายสมปอง  โชติชัย  -ขณะนี้เวลา 12.20 น. ได้เวลาพักเที่ยงเพ่ือรับประทานอาหารหลังจากรับประ 
ประธานสภาฯ.   ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนัดประชุม เวลา 13.30 น.เพ่ือพิจารณาตาม 
    ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 

 

 



 เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

นายสมปอง  โชติชัย  -ครับก็ได้เวลาที่ทางสภา อบต.นาทองจะต้องประชุมกันอีกครั้งในแล้วนะครับ 
ประธานสภาฯ    

  5.2  ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   5.2.1 พิจารณาโอนงบประมาณก่อสร้างก าแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ าใส จ านวนเงิน  
160,000.- บาท 
นายสมปอง  โชติชัย  - ตามที่นายกเสนอญัตติพิจารณาโอนงบประมาณก่อสร้างก าแพงศูนย์พัฒนา
ประธานสภาฯ   เด็กเล็กบ้านวังน้ าใสขอเชิญนายกเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯท่านสมาชิกสภา อบต.นาทองใน
นายก อบต.   ญัตตินี้ดิฉัน ขอให้ นายฉัตรภัทร ศิริบุญนาม ผู้อ านวยการกองการศึกษา เป็นผู้ 
    ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมคะ 
นายฉัทรภัทร  ศิริบุญนาม -เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯท่านสมาชิกสภา อบต.นาทอง 
ผอ.กองการศึกษา ทุกท่าน สืบเนื่องจาก อบต.นาทอง ได้ด าเนินการโครงการขุดลอกหนองน้ าใส หมู่ที่ 

11 โดยหนองน้ าใสมีแนวเขตติดต่อกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ าใส ซึ่งก่อน
ด าเนินการขุดลอกหนองน้ าใสบริเวณแนวเขตมีต้นไม้ยูลาลิปตัส และต้นไม้อ่ืนที่ขึ้น
รกทึบเป็นแนวเขตป้องกันเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ าใส ไม่ให้
เข้าใกล้หนองน้ าได้ และเม่ือ อบต.นาทองได้ด าเนินการ 

 ขุดลอกหนองน้ าใสแล้วเสร็จ ท าให้บริเวณแนวเขตดังกล่าวเปิดโล่งจนถึงขอบหนอง
หนองน้ าใส ซึ่งท าให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ าใสสามารถเดินหรือ
วิ่งเล่นไปใกล้ขอบหนองน้ าได้โดยง่าย และอาจเกิดอุบัติเหตุ และความไม่ปลอดภัย
กับชีวิตของเด็กนักเรียนได้ ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมสภาอบต.นาทอง เพ่ือโอน
งบประมาณ ดังรายละเอียดดังนี้ 

 โอนลดงบประมาณรายจ่าย 
 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร ประเภท

เงินวิทยฐานะ งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ 168,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 133,000.-บาท จ านวนเงินที่โอนลด 120,000. - บาท 
งบประมาณหลังโอน 13,000.- บาท 

 โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย 
 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภทค่า

ก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างก าแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ าใส 
งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ - บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0.-บาท 
จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม 120,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 120,000.- บาท 



 

นายกิตติชัย   วิชาเรือง  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร 
ปลัด อบต.นาทอง ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2561 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.

2543  หมวดท่ี 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้
ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายสมปอง  โชติชัย  - ตามที่ผู้อ านวยการกองการศึกษาได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา อบต.นาทอง
ประธานสภาฯ   ไปแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ –ไม่มี 
มติที่ประชุม   -    เห็นชอบ    10      เสยีง 

- ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
- งดออกเสียง   1 เสียง 

  5.2.1 พิจารณาโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 10) จ านวน 100,000. บาท 
นายสมปอง  โชติชัย  - ตามท่ีนายกเสนอญัตติพิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อซุ้มเฉลิม 
ประธานสภาฯ พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลกาลที่ 10) ขอเชิญนายกเสนอ

รายละเอียดต่อท่ีประชุมครับ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯท่านสมาชิกสภา อบต.นาทองใน
นายก อบต.   ญัตตินี้ดิฉัน ขอให้ นายกิตติชัย  วิชาเรือง ปลัดอบต.นาทอง เป็นผู้ชี้แจง 
    รายละเอียดต่อท่ีประชุมคะ 
นายกิตติชัย  วิชาเรือง  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯและสมาชิกสภาอบต.นาทองทุก 
ปลัด อบต.   ท่านครับเนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบต. นาทองไม่ได้ตั้ง 
    งบประมาณจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 
 10) จึงขอมติที่ประชุมสภาอบต.นาทอง เพ่ือโอนงบประมาณ ดังรายละเอียดดังนี้ 
 โอนลดงบประมาณรายจ่าย 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน(ฝ่าย

ประจ า)เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 2,066,640. - บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 607,885.49  บาท จ านวนเงินที่ขอโอนลด 
100,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 373,635.49 บาท 
โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่10)  งบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ –   บาท จ านวนเงินที่โอนเพ่ิม 



100,000.- บาทจ านวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม 100,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 
100,000 บาท เพ่ือติดตั้งบริเวณหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง  
เพ่ือจ่ายเป็นเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 10 ) พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 100,000. - บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
1. ขนาดโดยรวม สูงจากฐานไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 3.50 

เมตร 
2. ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) 

พร้อมกรอบ กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ (ท าจากไฟเบอร์กราส) ขนาดไม่น้อย
กว่า 2.20 x 3.60 เมตร 

3.  ตราสัญลักษณ์รัชกาลที่ 10 ว.ป.ร.  (ท าจากไฟเบอร์กราส) ขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 1.00 เมตร  

4. ประดับพานพุ่มเงินพุ่มทอง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ครุฑ ป้าย
ข้อความ “ทรงพระเจริญ” คช สิงห์ (ท าจากไฟเบอร์กราส) และป้าย
หน่วยงาน พิมพ์ลงบนไวนิลหรือสติกเกอร์ 

5. ฐานท าจากเหล็ก/ไฟเบอร์กราส ขนาดฐานไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร สูงไม่น้อบ
กว่า 1.40 เมตร 

6. พร้อมติดตั้ง 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
ปี 2564 จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  
22 มิถุนายน 2552 ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ติดตั้งบริเวณหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนา

ทอง 
2. เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอเพียงพอในการแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 
0808.2/ว1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2565 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2561 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.
2543  หมวดท่ี 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้
ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  



นายสมปอง  โชติชัย  - ตามท่ีปลัดอบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา อบต.นาทองไปแล้วนั้นมี 
ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ –ไม่มี 

มติที่ประชุม   -    เห็นชอบ    10      เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
- งดออกเสียง   1 เสียง 

  5.3  ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. …….. 
นายสมปอง  โชติชัย  - ตามท่ีนายกเสนอญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ   ต าบลนาทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ... 
    ขอเชิญนายกเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมครับ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯท่านสมาชิกสภา อบต.นาทองใน
นายก อบต.   ญัตตินี้ดิฉัน ขอให้ นายบ าเพ็ญ  ปัญญา รองปลัด อบต.นาทอง เป็นผู้ชี้แจง 
    รายละเอียดต่อท่ีประชุมคะ 
นายบ าเพ็ญ  ปัญญา  -เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯท่านสมาชิกสภาอบต.นาทองผู้ทรง
รองปลัด อบต.   เกียรติทุกท่านส าหรับร่างข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน 

อาคาร พ.ศ. ....... ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาทองได้รับหนังสือด่วนที่สุด
จากอ าเภอเชียงยืน ที่ มค 0023.13/1189  ลงวันที่ 4  เมษายน 2565 เรื่อง
การขับเคลื่อนการท าความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนชมพรรษา 90 
พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด้วยจังหวัดมหาสารคาม ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นว่าในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของ
รัฐบาลและภารกิจส าคัญของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีข้อราชการเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนการท าความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 
พรรษา 12 สิงหาคม 2565 อ าเภอเชียงยืนจึงของให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นเรื่องการอนุญาตให้มีการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนใหม่  โดยในแบบก่อสร้างต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสียประจ า
ครัวเรือนอยู่ด้วยดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ าและเป็นการท า
ความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 9 พรรษา 12 สิงหาคม 
2565 จึงเห็นควรพิจารณาออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง เรื่อง



การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ......รายละเอียดตามร่าง
ข้อบัญญัติฯ ที่แจกให้กับท่านครับ 

นายกิตติชัย  วิชาเรือง พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ี 
ปลัด อบต. แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 71 “องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งต่อกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการให้ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้ องค์การบริหารส่วนต า บล ออก
ข้อบัญญัติหรือให้มีอ านาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะ ก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะ
เรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก าหนด โทษปรับเกินหนึ่ง
พันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้อย่างอ่ืน” “ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น “เมื่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลและนายอ าเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงชื่อและ ประกาศเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป” และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา
เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็
ได ้ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตตริ่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาใน หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลง
มติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว การพิจารณา
ร่างข้อบัญญัตินาทอง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ....... 
จะต้องพิจารณาตามระเบียบกฏหมายเบื้องต้น 

นายสมปอง  โชติชัย - การพิจารณาเรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง  เรื่อง การ 
ประธานสภาฯ ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .......ของสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลนาทอง จะต้องพิจารณาไปตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น  จะเริ่มการ
พิจารณาโดยจะถามความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติว่าจะประชุม
พิจารณาเป็นสามวาระหรืออนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวและการพิจารณา
ในวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองเป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 



   ก่อนที่นายก อบต.นาทองจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ....ต่อสภาอบต.นาทองขอเชิญเสนอหลักการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวว่าจะพิจารณาเป็นสามวาระหรือจะพิจารณาอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ก็ขอเชิญนายก อบต.นาทอง หรือสมาชิก      อบต.
นาทองจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน 

นายวันชัย  สารยศ -  ขอเสนอให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทอง เรื่องการติดตั้งบ่อดัก 
ส.อบต. หมู่ที่ 11 ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .......ให้พิจารณาสามวาระรวดเพราะเป็น

ข้อบัญญัติอ่ืนที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ขอเสนอให้สภา อบต.นาทองพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายสมปอง  โชติชัย  - ตามท่ีนายวันชัย  สารยศ ส.อบต. หมู่ที่ 11 ได้เสนอขอให้สภา อบต.นาทอง 
ประธานสภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทอง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 

พ.ศ. ..... ในการพิจารณาสามวาระรวดมีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือจะซักถาม
หรืออภิปรายก่อนจะลงมติหรือไม่อย่างไร  ถ้าไม่มีผู้ใดซักถามหรืออภิปรายใน
ประเด็นใด ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติให้สภา อบต.นาทอง ได้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวในร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทองเรื่องการการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ........ต่อไป 

มติที่ประชุม - เห็นชอบอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นาทอง เรื่องการการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.......เป็นสามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ 

นายสมปอง  โชติชัย  -ขอเชิญ นายก อบต.นาทอง พิจารณาในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการแห่งร่าง 
 ประธานสภาฯ   ข้อบัญญัติดังกล่าว และจะได้ให้ที่ประชุมพิจารณาวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และ 

วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ โดยพิจารณาเป็นสามวาระรวด ขอเชิญนายก อบต.นาทอง ได้
เสนอร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี1 ขั้นรับหลักการต่อไป 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล - เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภา อบต.นาทองทุกท่าน ดิฉันนางสาว 
นายก อบต.นาทอง ละเอียด  บุญญาธิกูลนายก อบต.นาทอง ขอยื่นญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติ อบต.นา

ทอง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ....... ต่อสภา อบต.นาทอง  
ขอชี้แจงบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบกับข้อบัญญัติ อบต.นาทอง เรื่องการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.......ดังต่อไปนี้ 

 

 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
    ประกอบร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ... 

หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 

เหตุผล 
โดยที่เป็นการสมควรให้อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งหรือไหลลงไปสู่แหล่งระบายน้ า
และยังไม่มีกฏหมายใดก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับ
อาคารประเภทนั้นให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหริสถานที่ใดๆ ปฏิบัติให้
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้นๆ จึง
ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 

นายสมปอง  โชติชัย  -ในการพิจารณาข้ันรับหลักการ หลังจากท่ีผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติให้ 
ประธานสภาฯ สภาฯพิจารณาแล้ว ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุม

สภา อบต.นาทอง ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น 
หรือไม่ จะมีการอภิปรายก่อนลงมติก็ได้ หรือจะให้คณะกรรมการสภา อบต.นา
ทอง พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ มีสมาชิกสภา อบต.นาทองท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ – ไม่มีถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ดิฉันจะขอมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างนี้หรือไม่ สมาชิกสภา อบต.นาทองท่านใดเห็นด้วยรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ อบต.นาทอง  เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 
........  ยกมือ 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ    10 เสียง 
   -  ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   -  งดออกเสียง  1   เสียง 
นายสมปอง  โชติชัย - ในการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ที่ประชุมสภา อบต.นาทอง 
  ประธานสภาฯ ได้อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาสาระที่สอง นั้นให้ที่

ประชุมสภา อบต.นาทองเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานสภา   
 โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งในการพิจารณา

ในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตตินี้ไม่มีผู้เสนอค าขอแปรญัตติในข้อใด  ประเด็นใดของ
ร่างข้อบัญญัติอบต.นาทอง เรื่องการการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
พ.ศ. ........ แปรญัตติและขอผ่านการพิจารณาวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติไปพิจารณา
ในวารที่สาม ขั้นลงมติต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 



นายสมปอง  โชติชัย - ในการพิจารณา ข้อบัญญัติในวาระท่ี3 ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภา 
ประธานสภาฯ อบต.นาทอง จะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณา สภา 

อบต.นาทอง ไม่มีมติการอภิปราย จึงไม่มีการอภิปรายและให้ที่ประชุมสภา อบต.
นาทอง ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ สมาชิกสภา อบต.นาทองท่านใด
เห็นด้วยให้ตราข้อบัญญัติ อบต.นาทอง เรื่องการการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ า
เสียในอาคาร พ.ศ....... ยกมือ 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบ    10 เสียง 
   -  ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   -  งดออกเสียง  1   เสียง 
นายสมปอง  โชติชัย   - ผมขอนัดประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 
ประธานสภาฯ   ในวันที่ 15  สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมสภา ฯ แห่งนี้  

เพ่ือพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 
ต่อไป  

ที่ประชุม   -รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  16.00  น. 

 

      (ลงชื่อ)      กิตติชัย  วิชาเรือง 
    (นายกิตติชัย  วิชาเรือง) 

           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  

    

(ลงชื่อ)      สมปอง  โชติชัย 
             (นายสมปอง  โชติชัย) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
          ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

 



          ตรวจแล้วถูกต้อง 

 

ลงชื่อ        ประพัฒน์  โชติจ้ า   
               (นายประพัฒน์   โชติจ้ า) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง 

 

ลงชื่อ  ทองม้วน  สีหาไว   
               (นายทองม้วน  สีเนตรหอย) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง 

 

ลงชื่อ          วันชัย  สารยศ   
               (นายวันชัย  สารยศ) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง   
สมัยสามัญท่ี 3 /2565 ครั้งที่ 2  ลงวันที่  15  สิงหาคม   2565 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 

ผู้มาประชุม 

13.  นายสมปอง  โชติชัย   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
14. นายอุทัย  จานชิน   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
15. นายกิตติชัย  วิชาเรือง   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
16. นายสัมพันธ์  ศิรินทร์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  2 
17. นายทองมว้น สีหาไว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  3 
18. นายปัญญา  ชินภักดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  5 
19. นายพิทักษ์  ศรีละคุณ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  6 
20. นางปราณีย์  ไชยค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  7 
21. นายประพัฒน์  โชติจ้ า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  8 
22. นายทองม้วน  สีเนตรหอย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  9 
23. นายสุภาพ  สีนอ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  10 
24. นายวันชัย  สารยศ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ที่  11 

ผู้ไม่มาประชุม 

-ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

8. นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง  
9. นายชูชาติ  สีโพธิ ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
10. นางทองใบ  สีนอ   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
11. นายเสถียร  สีน้อยขาว  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 

  

 

 

 

 



เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง  นายสมปอง  โชติชัย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
แล้วเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง และสมาชิกสภาองค์การ  

ประธานสภาฯ  บริหารส่วนต าบลนาทองทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทองสมัยสามัญ ที่ 3/2565  ครั้งที่ 2  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

  ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
     - ไม่มี – 
   ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ  

                           สมัยที่  3 ครั้งที่  1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 
                           2565 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง กะทู้ถาม 
   - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติค้างพิจารณา 

4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วาระท่ี 2 แปรญัตติ) 
4.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วาระท่ี 3 ลงมติ) 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    - ไม่มี -   

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
นายสมปอง  โชติชัย    -  มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การ
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนต าบลนาทองครั้งที่แล้ว 
นายกิติชัย  วิชาเรือง  - อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาฯครั้งท่ีแล้ว  คือสมัยสามัญท่ี 3 /2565 
เลขานุการสภาฯ   ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  5 สิงหาคม  2565  จากนั้นประธานสภาได้ถามมีสมาชิก 
    ท่านใดจะทักท้วงหรือไม่หากไม่มีขออมติ 
มติที่ประชุม -  เห็นชอบ    10 เสียง 
 -  ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
 -  งดออกเสียง  1   เสียง 

 



ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องกระทู้ถาม 

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติค้างพิจารณา   
4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2566   (วาระท่ี 2ขัน้แปรญัตติ) 
นายสมปอง  โชติชัย  -  ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
    ประธานสภาฯ 
นายกิตติชัย  วิชาเรือง  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 
 เลขานุการสภาฯ  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

  ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลด
รายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ
ต่อประธานสภาคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนด
ตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง  
ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด อย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1)  ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้เงินต้นเงินกู้ 
(2)  รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา

ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน 



ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบ           
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  

        ข้อ 110  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น  ลงมติรับหลักการ  และส่งให้ 
                                     คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ49เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณา 
                                    แล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้ง 
                                     รายงานย่อ ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานย่อตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้อง 

ระบุว่าได้มี หรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดตอนหนึ่ง หรือข้อใดบ้าง การแปร
ญัตติและมติของคณะกรรมการนั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  

ที่ประชุม ฯ    - รับทราบ  
นายสมปอง  โชติชัย    - ตามท่ีประชุมสภาฯ ได้มีมติรับหลักการ ในวาระที่ 1 แห่งร่างข้อบัญญัติ 

ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ไปแล้ว เมื่อคราว
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 
2565 และการพิจารณาในวาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 5 ท่าน นั้น เชิญประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ แถลงรายงานการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณา 

นายประพัฒน์  โชติจ้ า  - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
ประธานคณะกรรมการฯ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง  ได้มีการประชุมสภา 

สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 
สิงหาคม   2565 โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พิจารณา  โดย
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  วันที่  6 สิงหาคม  
พ.ศ. 2565   ถึงวันที่  8 สิงหาคม  พ.ศ. 2565  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 
น. ของแต่ละวัน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล  นาทอง นั้น  และ
ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาค าแปรญัตติ ในวันที่ 9 สิงหาคม 
2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  
บัดนีค้ณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาร่างข้อข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66 แล้วปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ยื่นค าขอแปรญัตติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการ
แปรญัตติ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕66 พร้อมบันทึกการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่
อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติแล้ว 



นายสมปอง  โชติชัย  -บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการ

แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 กระผมจึงขอสอบถามท่านสมาชิกท่าน
ใดต้องการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมก่อนที่จะลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่ 
2  ขั้นแปรญัตติ หรือไม่ 

ที่ประชุม   - ไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม 
นายสมปอง  โชติชัย  -เมื่อในที่ประชุมไม่มีการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติม กระผมขอมติ   
ประธานสภาฯ   ที่ประชุมว่าให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2566  ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  
มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระท่ี 2 แปรญัตติ ดังนี้ 
-  เห็นชอบ    10 เสียง 

  -  ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
  -  งดออกเสียง    1   เสียง 
นายสมปอง  โชติชัย  - ขณะนี้ก็ได้เวลา 12.00 น. แล้ว เราจะพักรับประทานอาหารแล้วมาประชุม 
ประธานสภาฯ   พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 วาระท่ี 3 ขั้น 
    ลงมติ ในเวลา  13.15 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
    ค่ะ 

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. 
    4.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ประจ า
งบประมาณ พ.ศ.  2566 (วาระท่ี 3 ขัน้ลงมติเห็นชอบ) 
นายสมปอง  โชติชัย -  ขั้นตอนการลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่

เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ เพ่ือจะได้ด าเนินการ ต่อไป 
นายกิตติชัย  วิชาเรือง  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
  เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2547 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มี   การอภิปราย

เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการ
พิจารณาวาระนี้ให้ทีป่ระชุมสภาท้องถิ่นลงมติ ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายสมปอง  โชติชัย  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2566 ซึ่ง 
 ประธานสภาฯ   ได้พิจารณาในวาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ วารที่ 2 ขั้นแปรญัตติผ่านไปแล้วนั้น   
    หลังจากท่ีเราพักรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็จะมาพิจารณาในวาระที่ 3 ขั้น 



    ลงมติ  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2566  ซึ่งจะไม่มีการอภิปรายแต่อย่างใด  ดังนั้นหากสมาชิกท่านใด 
    เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  
    2566 ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาลงมติได้จึงอาศัยความตามระเบียบ 

  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   
           ข้อ 52 ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่าให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปี  พ.ศ. 2566 หรือไม่ ผู้ใดเห็นว่าสมควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ขอให้ยกมือครับ 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ด้วยคะแนน 

   -  เห็นชอบ    10 เสียง 
   -  ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
   -  งดออกเสียง  1   เสียง 
นายสมปอง  โชติชัย  - เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง มีมติเป็นเอกฉันท์     
ประธานสภาฯ  เห็นควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566   แล้วตอ้งน าข้อบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เสนอท่านนายอ าเภอเชียงยืน เพ่ือพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  

นายสมปอง  โชติชัย - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
นายทองม้วน สีเนตรหอย -ข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 2565 จะด าเนินการได้เม่ือไหร่ครับ 
 ส.อบต. หมู่ที่ 9 
นายปัญญา  ชินภักดี -เรื่องกล้องวงจรปิดในเขตพ้ืนที่ต าบลนาทองอยากให้ทางคณะผู้บริหาร 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 ตั้งงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่ต าบลนาทองด้วยครับ 
นายวันชัย  สารยศ  - ผมขอเสนอปิดประชุมครับ 
   ส.อบต. หมู่ที่ 11 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -ดิฉันก็ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทองทุกท่าน  
  นายก อบต.   ที่ให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณคะ 
นายสมปอง  โชติชัย  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  - ไม่มี 
   ประธานสภาฯ 
นายสมปอง  โชติชัย  - สั่งปิดประชุมเวลา   16..00  น. 



   ประธานสภาฯ 

(ลงชื่อ)        กิตติชัย  วิชาเรือง 
    (นายกิตติชัย  วิชาเรือง) 

           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  

(ลงชื่อ)       สมปอง   โชติชัย 
             (นายสมปอง  โชติชัย) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
          ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 

          ตรวจแล้วถูกต้อง 

 

ลงชื่อ        ประพัฒน์   โชติจ้ า   
               (นายประพัฒน์   โชติจ้ า) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง 

 

ลงชื่อ        ทองม้วน  สีเนตรหอย   
               (นายทองม้วน  สีเนตรหอย) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง 

 

ลงชื่อ        วันชัย  สารยศ    
               (นายวันชัย  สารยศ) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.นาทอง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


